



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

ติดตามงานตลาดเกษตรกร (Farmer's market)

นายบุญมี จันทรวงศ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อติตอธิตกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุม คณะทำงานตลาดเกษตรกร(Farmer's market) โดยมี นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง เชียงราย



นายบุญมี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ ทุกจังหวัดจัดตลาดเกษตรกร(Farmer's market) ซึ่งได้เปิดดำเนินการไประยะหนึ่งไปแล้วนั้น ตามที่ได้ไปตรวจติดตามงานในจังหวัดต่างๆ แล้วพบว่า ผลการปฏิบัติงาน ได้ผลดี ระดับหนึ่ง แต่ยังมี ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและซักซ้อมให้คณะทำงานตลาดนัดเกษตรกร เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

นายบุญมี กล่าวต่อไปว่า แนวทางการดำเนินงานตามโครงการตลาดนัดเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้จังหวัดต่างๆ ดำเนินการนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร เป็นการเสนอขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ที่ผ่านการรับรองโดยระบบต่างๆ เช่น GAP GMP ฯลฯ รวมทั้งเป็นการเปิดตัวผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือได้รับการพัฒนาโดยการบรรจุภัณฑ์

หรือคุณลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์ดี สวยงาม น่าดู น่าซื้อ ตลอดจนให้ภาคเอกชนในจังหวัดได้มีโอกาสร่วมมือในการจัดตลาดเกษตรกร ลักษณะ CSR

นายบุญมี กล่าวอีกว่า พื้นที่ดำเนินการและรูปแบบของการนำเสนอตลาด ควรให้พยายามเป็นแหล่งชุมชนในเมือง หรือสถานที่ราชการในเมือง เพื่อดึงดูดคนในเมืองไปเยี่ยมชมหรือซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของตลาด เป็นคนชนชั้นกลางและผู้ที่มีสนใจ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือมีรสนิยมสินค้าที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ต้องการสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ โดยที่ตั้งของตลาดจะต้องมีความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ และมีความต่อเนื่อง รวมถึงอุปกรณ์การตลาด เช่น เต็นท์ โต๊ะ จะต้องจัดให้มีสัญลักษณ์และสโลแกนต่างๆ ที่สื่อความหมายโดยมีภาพลักษณ์ในการนำเสนอคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ

ด้านนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ผู้จัดการตลาดเกษตรกรประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากจังหวัดทหารบกเชียงราย ให้ใช้บริเวณสามแยกดอยทอง ถนนแม่ฟ้าหลวง เป็นที่ตั้งของตลาดเกษตรกรแบบถาวร โดยได้เปิดดำเนินการในทุกวันศุกร์เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสหกรณ์ต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด กลุ่มอาชีพต่างๆ ในสังกัดสหกรณ์ นำสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพแล้วมาร่วมจำหน่าย จำนวน 60 ร้าน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร(GAP) เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ และอาหารแปรรูปต่างๆ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และจะได้นำข้อบกพร่องต่างๆ จากการให้คำแนะนำ ไปปรับปรุงตลาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป







วีระยุทธ วิริยาวุฒิ
ปชส. สหกรณ์เชียงใหม่ รายงาน
24/03/2558